

Số: /TB-UBND

Bắc Kạn, ngày tháng 5 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Kết luận phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 27 tháng 5 năm 2024

Ngày 27 tháng 5 năm 2024, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức phiên họp để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nông Quang Nhất đồng chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có: đại diện Thường trực HĐND tỉnh, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các thành viên UBND tỉnh, đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, một số cơ quan trung ương trên địa bàn.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024, ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, phiên họp thống nhất kết luận như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí với những nội dung đánh giá tại báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội và việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế; đặc biệt, dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến rất phức tạp và lây lan ra diện rộng, tình hình thiên tai, sạt lở đất xảy ra ở một số nơi, gây thiệt hại lớn đối với sản xuất nông nghiệp, tính mạng và tài sản của người dân. Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tích cực, khẩn trương, quyết liệt hơn trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, có giải pháp khắc phục, giải quyết ngay các khó khăn, hạn chế, có vấn đề thì tập trung xử lý ngay; trong đó, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công, Dự toán ngân sách nhà nước, Chương trình hành động và Kịch bản tăng trưởng năm 2024. Lĩnh vực nào còn đạt thấp so với chỉ tiêu năm, không đạt tiến độ thì bổ sung các giải pháp đủ mạnh để khắc phục. Phối hợp, cung cấp kịp thời, đầy đủ số liệu cho Cục Thống kê tỉnh.

2. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn:

- Tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; có các giải pháp mạnh hơn nữa để dập dịch, giảm thiểu thiệt hại do dịch gây ra. Ngăn chặn, xử lý nghiêm việc thu mua lợn bệnh, lợn ốm; đề nghị Công an tỉnh hỗ trợ các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ này.

- Chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai; thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân phòng chống thiên tai, tránh chủ quan; rà soát, kiểm tra các điểm xung yếu, trọng yếu để có phương án xử lý, chủ động thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của người dân. lồng ghép mục tiêu phòng chống thiên tai vào triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; các địa phương chủ động xây dựng các phương án dài hạn về phòng chống thiên tai trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn chăm sóc cây trồng, vật nuôi, áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất chất lượng sản phẩm. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách của Trung ương, tỉnh đã ban hành để hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp. Quan tâm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm bí xanh thơm và cây thuốc lá. Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP theo kế hoạch.

- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; hướng dẫn người dân triển khai thực hiện tốt công tác trồng rừng, phân đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao.

- Thường xuyên kiểm tra thực hiện sửa chữa, nạo vét, phát dọn các công trình thủy lợi, quản lý tốt nguồn nước tưới phục vụ cho sản xuất; đồng thời triển khai thực hiện Phương án phòng chống hạn hán, thiếu nước sản xuất trong năm 2024.

3. Lĩnh vực thương mại, công nghiệp, xây dựng, đầu tư ngoài ngân sách và phát triển doanh nghiệp

- Xây dựng, triển khai các chương trình, đề án về xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn. Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, HTX quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ; hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động xuất khẩu hàng hóa.

- Tiếp tục triển khai tốt chương trình khuyến công; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các cơ sở sản xuất công nghiệp; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các nhà máy công nghiệp lớn sớm đi vào hoạt động.

- Tăng cường thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách, chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Chỉ đạo các đơn vị, các chủ đầu tư tổ chức thực hiện quyết liệt, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các dự án từ chuẩn bị đầu tư, đền bù, giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án.

- Các huyện, thành phố tập trung thực hiện các giải pháp tạo mặt bằng sạch để triển khai các khu, cụm công nghiệp và các dự án trên địa bàn.

- Công an tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện các thủ tục về phòng cháy chữa cháy của các dự án.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thương mại, bình ổn thị trường, giá cả hàng hóa; theo dõi, nắm bắt biến động của thị trường để kịp thời báo cáo, tham mưu thực hiện các giải pháp nhằm ổn định thị trường.

- Triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, củng cố tổ chức hoạt động của các hợp tác xã, hỗ trợ nguồn nhân lực cho các HTX; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu tổ chức đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2024.

4. Quyết liệt thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục rà soát tiến độ các dự án, tiểu dự án, còn nhiệm vụ, còn kinh phí thì phải tập trung thực hiện để tận dụng nguồn lực và tạo được những tiền đề phát triển, tăng cường phát triển thêm mô hình sản xuất.... Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; thúc đẩy tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn, nhất là các công trình hạ tầng giao thông. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, quản lý tốt việc đổ thải của các công trình, dự án.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát, triển khai nhanh, hiệu quả Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch đã ban hành; xây dựng, rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (*quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải hoàn thành trước 30/6/2024*) bảo đảm phù hợp với quy hoạch tỉnh.

5. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thu và chống thất thu NSNN, nhất là thu tiền sử dụng đất; đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử, triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, dán tem đối với sản phẩm rượu.... Thực hiện quản lý chi ngân sách chặt chẽ, chủ động, tiết kiệm, đúng quy định và trong phạm vi dự toán được giao.

6. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại các tuyến; đảm bảo cung ứng đủ thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư, hóa chất, phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh. Đẩy nhanh tiến độ các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, các dự án thuộc lĩnh vực y tế.

7. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2024 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các trường học. Quản lý tốt tài sản tại các trường học trong kỳ nghỉ hè.

8. Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người sử dụng lao động trên địa bàn tuyển dụng lao động, tuyển người đi lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tăng cường kiểm tra và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chủ động xây dựng các giải pháp phòng ngừa, xử lý tranh chấp lao động có thể xảy ra.

9. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chế độ chính sách theo quy định, tăng cường thực hiện việc chi trả không dùng tiền mặt; tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh

Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025; tổ chức các hoạt động tại Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và Khai mạc hoạt động hè tỉnh Bắc Kạn năm 2024. Quan tâm thực hiện công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai; phòng, chống mại dâm.

10. Tổ chức tốt Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XV - Bắc Kạn năm 2024. Triển khai đồng bộ các giải pháp về quảng bá, xúc tiến du lịch, dịch vụ, lưu trú, vận tải... để đẩy mạnh thu hút khách du lịch trong dịp cao điểm du lịch hè năm 2024. Sớm triển khai tuyến phố đi bộ và các hoạt động du lịch tại thành phố Bắc Kạn. Chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ các ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình, tổ chức hoạt động truyền thông nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm 2024. Tiếp tục xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Kạn đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

11. Các đơn vị, địa phương chủ động cung cấp các nội dung cần thông tin, tuyên truyền đến người dân để ổn định dư luận xã hội và tạo sự đồng thuận của nhân dân, nhất là các thông tin về các chương trình, kế hoạch, dự án trọng điểm của tỉnh. Đồng thời, thực hiện việc tiếp thu, xử lý thông tin báo chí đăng phát theo quy định.

Đẩy mạnh chuyển đổi số; chủ động nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; áp dụng các mô hình chuyển đổi số hay, cách làm hiệu quả phù hợp với thực tế và điều kiện của từng đơn vị, địa phương để thực hiện nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số phát triển, hướng tới người dân và doanh nghiệp. Các đơn vị đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển đổi số đã được giao kế hoạch vốn.

Sở Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng công nghệ thông tin, liên thông các cơ sở dữ liệu; duy trì việc cập nhật và phát huy hiệu quả hoạt động của Trang Thông tin điện tử chuyển đổi số tỉnh; đôn đốc các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo việc cài đặt các ứng dụng, tài khoản cho người dân (tài khoản VneID, tài khoản ngân hàng...).

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, quan tâm số hóa kết quả giải quyết các thủ tục hành chính. Kiểm soát chặt chẽ công tác ban hành các văn bản QPPL. Tiếp tục rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo quy định; xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác CCHC; đánh giá kết quả chỉ số CCHC và chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính năm 2023, xây dựng kế hoạch khắc phục các chỉ số trên; duy trì viết tin, bài đăng tải trên Trang thông tin điện tử CCHC tỉnh.

12. Tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra và việc thực hiện kết luận thanh tra. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư theo thẩm quyền; rà soát, giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh. Nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc nắm bắt tình hình, phát hiện xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

13. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra; tổ chức tốt các nhiệm vụ diễn tập phòng thủ. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kiểm chế sự gia tăng tai nạn giao thông và cháy nổ.

14. Chuẩn bị tốt các nội dung tiếp thu, giải trình tại kỳ họp thứ 19 và các nội dung trình kỳ họp tháng 6 và kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND tỉnh khóa X.

Với nội dung trên, UBND tỉnh thông báo cho các địa phương, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- UB MTTQ VN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Cục Thống kê tỉnh; NHNN chi nhánh tỉnh; KBNN Bắc Kạn; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan Bắc Kạn;
- Các Ban QLDA cấp tỉnh;
- Ban QL các KCN tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NCTH, Mai Anh.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Vũ Đức Chính**